



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ  
และแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

## คำนำ

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้กำหนดให้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ดำเนินการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็น “การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่” ตามคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และประพตติมิชอบ (CORRUPTION RISK ASSESSMENT) การขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพ" มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต" (CORRUPTION RISK CONTROL) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้เข้าใจจุดเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดการทุจริต ปรับปรุงกลไกการทำงาน ยับยั้งการทุจริต และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ มีการบริหารราชการด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และสร้างความมั่นใจให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และประพตติมิชอบ และจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในประเภทความเสี่ยง การใช้ อำนาจและตำแหน่งหน้าที่กระบวนงาน “การขอสารแสดงความยินดี (ภาษาอังกฤษ) ในโอกาสต่าง ๆ จากนายกรัฐมนตรี” โดยกำหนดเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต และแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รวมทั้งกำหนดมาตรการและกิจกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้น

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

มีนาคม ๒๕๖๖

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ  
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อความเสี่ยง (กระบวนการ/โครงการ) “การขอสารแสดงความยินดี (ภาษาอังกฤษ) ในโอกาสต่าง ๆ จากนายกรัฐมนตรื”

ชื่อหน่วยงาน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสการเกิดทุจริต (Likelihood)

ระดับ	โอกาส	โอกาสการเกิดทุจริต (Likelihood)	
		เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณ
๕	สูงมาก	โอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำทุกครั้ง	การกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้ง/ปี
๔	สูง	โอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง	การกระทำทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้ง/ปี
๓	ปานกลาง	โอกาสเกิดขึ้นบ้างนานๆ ครั้ง	การกระทำทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้ง/ปี
๒	น้อย	โอกาสเกิดขึ้นน้อย	การกระทำทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้ง/ปี
๑	น้อยมาก	โอกาสเกิดขึ้นยาก	การกระทำทุจริตไม่เกิน ๑ ครั้ง/ปี

เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับ	โอกาส	รายละเอียดระดับความรุนแรงของผลกระทบ
๕	สูงมาก	<b>ผลกระทบต่อองค์กร:</b> กระทบชื่อเสียง/ภาพลักษณ์ และความน่าเชื่อถือของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีอย่างรุนแรง <b>ผลกระทบต่อบุคลากร:</b> ถูกลงโทษทางวินัย
๔	สูง	<b>ผลกระทบต่อองค์กร:</b> กระทบชื่อเสียง/ภาพลักษณ์ และความน่าเชื่อถือของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีอย่างมีนัยสำคัญ <b>ผลกระทบต่อบุคลากร:</b> เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงของหน่วยงาน
๓	ปานกลาง	<b>ผลกระทบต่อองค์กร:</b> กระทบชื่อเสียง/ภาพลักษณ์ และความน่าเชื่อถือของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในระดับปานกลาง โดยเป็นข่าวที่เป็นที่สนใจของบุคคลทั่วไป <b>ผลกระทบต่อบุคลากร:</b> ถูกกล่าวหา ร้องเรียน
๒	น้อย	<b>ผลกระทบต่อองค์กร:</b> กระทบชื่อเสียง/ภาพลักษณ์ และความน่าเชื่อถือของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในระดับน้อยมาก โดยไม่เป็นข่าวที่เป็นที่สนใจของบุคคลทั่วไป <b>ผลกระทบต่อบุคลากร:</b> กระทบความน่าเชื่อถือ
๑	น้อยมาก	ไม่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง/ภาพลักษณ์ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรง

Risk Score					
โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖					
ชื่อความเสี่ยงการทุจริต (กระบวนการ/โครงการ) “การขอสารแสดงความยินดี.(ภาษาอังกฤษ) ในโอกาสต่างๆ จากนายกรัฐมนตรี					
ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L X I)		
			Likelihood	Impact	RiskScore
๑	รับเรื่องการขอสารจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กร หรือภาคเอกชน	ไม่มีความเสี่ยงการทุจริต	-	-	-
๒	ประสานขอข้อมูล รายละเอียด วัตถุประสงค์ จากหน่วยงานภาครัฐ องค์กร หรือภาคเอกชนเจ้าของเรื่อง	ไม่มีความเสี่ยงการทุจริต	-	-	-
๓	ประสานการยกเว้น/ ขอรับร่างสาร	ไม่มีความเสี่ยงการทุจริต	-	-	-
๔	ตรวจสอบเนื้อหาของสารให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการขอสาร รวมทั้งถูกต้องตามหลักภาษา	ไม่มีความเสี่ยงการทุจริต	-	-	-
๕	เสนอข้อมูลและข้อพิจารณาสำหรับนายกรัฐมนตรีในการมอบสารและอนุญาตให้นำไปเผยแพร่จัดพิมพ์ หรือตอบชี้แจง รวมทั้งแจ้งบัญชาให้หน่วยงาน องค์กร หรือภาคเอกชนเจ้าของเรื่องทราบ	การใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวกับหน่วยงาน องค์กร หรือภาคเอกชนเจ้าของเรื่อง ในการมีข้อเสนอให้นายกรัฐมนตรีมอบสารและอนุญาตให้นำไปเผยแพร่จัดพิมพ์	๑	๓	(ปานกลาง)

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต**

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖					
ลำดับ ที่	ชื่อความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		
	มาตรการควบคุม	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑.	ชื่อความเสี่ยง “การขอสารแสดงความยินดี (ภาษาอังกฤษ) ในโอกาสต่าง ๆ จากนายกรัฐมนตรี..”		ระดับความเสี่ยง ปานกลาง		
	มาตรการส่งเสริมและ ควบคุมการปฏิบัติงาน	๑. จัดทำแนวทางปฏิบัติ/ คู่มือการขอสารแสดงความ ยินดี (ภาษาอังกฤษ) ในโอกาสต่าง ๆ จากนายกรัฐมนตรี	มี.ค. ๖๖	-	กองการ ต่างประเทศ
		๒. แจ้งให้บุคลากรในกองการ ต่างประเทศทราบและถือ ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	มี.ค. ๖๖	-	กองการ ต่างประเทศ
		๓. กำกับดูแลการปฏิบัติงาน ของบุคลากรอย่างใกล้ชิด	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	-	กองการ ต่างประเทศ
		๔. ประชาสัมพันธ์ลงข้อมูล บนเว็บไซต์ของสำนัก เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เพื่อให้บุคคลภายนอกหรือ หน่วยงาน/ส่วนราชการ ที่ปฏิบัติภารกิจที่เกี่ยวข้อง ทราบ	มี.ค. ๖๖	-	กองการ ต่างประเทศ